



# ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๔๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

\*\*\*\*\*

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

**นางสาวชิตชนก สมศรี**  
(นักศึกษาชั้นปี 2 โปรแกรมวิชา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ)

**เหรียญทองแดง กีฬาเทควันโด**  
(รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง)

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลบดีเกมส์" ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี



เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ รศ.ทศนีย์ ศิริวรรณ รก.อธิการบดี มรพส. ได้แสดงความยินดีกับ นางสาวชิตชนก สมศรี นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ ๒ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ที่ได้รับเหรียญรางวัล ๑ เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเทควันโดหญิงรุ่นน้ำหนัก ๗๓ กิโลกรัมขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๐



นางสาวชิตชนก สมศรี (หวาน)  
สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ ๒

"พลบดีเกมส์" โดยมี ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางเพ็ญศรี มีพยุง, นายประสงค์ ไทยสง่า และนายพีระพัฒน์ ประภาสโนบล นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว ในการนี้ ข่าวสารศรีพิบูลฯ ได้สัมภาษณ์ นางสาวชิตชนก สมศรี เกี่ยวกับความคิดเห็นในการเล่นกีฬาเทควันโดว่า "เริ่มสนใจกีฬาชนิดนี้เนื่องจากการได้เห็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เลยรู้สึกอยากลองเล่นกีฬาชนิดนี้ดูเพราะเป็นคนชอบกีฬาที่ทำหาย จากนั้นจึงเริ่มเล่นอย่างจริงจัง ตั้งแต่ชั้น ป.๕ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งประโยชน์จากการเล่นกีฬาดังกล่าว นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังฝึกให้มีสมาธิส่งผลถึงการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้ตนเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย และอยากฝากถึงเพื่อนๆ ทุกคนว่า การเล่นกีฬามีประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมในเรื่องสุขภาพร่างกาย บุคลิกภาพ และสมาธิทั้งสิ้น จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว รวมถึงคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดี"



## การจัดสรรทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับโท - เอก)

ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอรับการสนับสนุนทุนจากโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิต ในสาขาที่ขาดแคลน ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้งบประมาณโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง สกอ. ได้จัดสรรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยงานต้นสังกัดใน ๔ สาขาวิชา (รัฐศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/ดุริยางค์ศิลป์/สถาปัตยกรรม) โดย สกอ. ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำลังดำเนินการรับบุคลากร ตามหลักเกณฑ์การสมัครสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนดังกล่าว อาจารย์ที่สนใจสามารถสมัครรับทุนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้โดยกรอกใบสมัครและติดตามรายละเอียดผ่านทาง <http://www.data3.mua.go.th/BPP/scholarship/> ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยังกองบริการการศึกษา ชั้น ๓ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๖๑๐-๕๓๗๗

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชนะเลิศคะเนนรวม กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒๐ “วังทองเกมส์”



เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, นายประสงค์ ไทยสง่า และนายพีระพัฒน์ ประภาสโนบล ได้นำตัวแทนนักกีฬามรพส. เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒๐ “วังทองเกมส์” โดยมีการแข่งขัน ๘ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, หมากระดาน, เปตอง และมีสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน รวม ๘ สถาบัน

ในการนี้ นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชนะเลิศคะเนนรวมกีฬา กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒๐ จาก ๖ ชนิดกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอลชาย, วอลเลย์บอลหญิง, เปตองชาย - หญิง, เทเบิลเทนนิสชาย - หญิง , หมากรุกไทย ชาย - หญิง , หมากรุกไทย ชาย - หญิง

## งานเลขานุการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เลขานุการมืออาชีพ”

งานเลขานุการผู้บริหาร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เลขานุการมืออาชีพ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการ และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน โดยรูปแบบการอบรมแบ่งเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ การจัดอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดย ดร.ดิษยา ศุภราชโยธิน อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรพส. และการอบรมด้านธุรการและสารบรรณ โดย นางเพ็ญศรี มีพยุง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มรพส. ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารทีปวิชัย มรพส. ส่วนทะเลแก้ว